

BÀI SUY NIỆM

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN, năm C

Lc 6,17-18.20-26

Sứ điệp của bài Tin Mừng

Bài giảng các Mỗi phúc trong sách Tin Mừng Lu-ca hơi khác với bài giảng trong Mát-thêu. Lu-ca chỉ có bốn Mỗi phúc và thêm vào bốn Mỗi họa. Thánh sử bỏ bớt đi những yếu tố hoàn toàn Do-thái để nhắm vào khối độc giả thuộc Dân ngoại. Ngài chỉ giữ lại bốn Mỗi phúc cốt ý mô tả dung mạo người môn đệ chân chính của Chúa Ki-tô. Đồng thời ngài thêm vào bốn Mỗi họa, không phải là những lời nguyền rủa, nhưng là để làm nổi bật lên bốn Mỗi phúc vừa kể. Tóm lại, chúng ta có thể coi bốn Mỗi phúc là những lời hứa và những đòi hỏi Chúa gửi tới những ai muốn làm môn đệ Người, còn bốn Mỗi họa chính là những lời Người trần trố kêu gọi người ta hãy từ bỏ những nguy hiểm đó mà sám hối quay về đi theo đường lối Chúa.

- Phúc: Hai con đường: một của người môn đệ Chúa và một của thế gian. Người môn đệ sống trong hoàn cảnh khốn khổ của cuộc đời, nhưng lấy Chúa làm cứu cánh và hoàn cảnh bất lợi lại là khởi điểm để họ đến với Chúa. Từ cảnh *nghèo khó*, người môn đệ nhận ra sự giàu sang đích thực không phải ở tiền của, nhưng là chính gia nghiệp của Thiên Chúa, vì tiền của là vật chóng qua, còn những gì thuộc về Chúa mới thực vững bền. Người môn đệ không hiểu *đói khát* theo nghĩa vật chất, nhưng là khát khao và ước vọng của con người luôn thao thức lấp đầy được khoảng trống trong tâm hồn, điều mà thánh Augustinô hằng cầu nguyện: Tâm hồn con sẽ chẳng được an nghỉ cho tới khi nào được an nghỉ trong Chúa. Đời người *nước mắt* nhiều hơn nụ cười là lẽ thường, nhưng đối với môn đệ Chúa, sướng khổ không phải là phần thưởng hay hình phạt, mà là những cơ hội để chúng ta tìm đến hạnh phúc đích thực là được Chúa cứu độ. Chọn lựa đi theo Chúa và sống theo quy luật Tin Mừng, người môn đệ *chấp nhận những thiệt thòi hoặc bách hại*, đi ngược chiều với lối sống và suy nghĩ của thế gian.

- Họa: Nêu lên những điểm chính của hành trình làm môn đệ, Chúa Giê-su còn nói đến những điều người đời cho là "hạnh phúc" nhưng có thể là mỗi họa cho người môn đệ. Giàu có, no nê, vui cười và được ca tụng là những điều thế gian cho là tiêu chuẩn của hạnh phúc. Nhưng đó lại là những cạm bẫy, cám dỗ con người lấy mình làm trung tâm, khiến cho con người thấy họ không cần Thiên Chúa và không biết đến anh chị em. Những Mỗi họa còn cho thấy phân biệt thời gian *bây giờ* và vĩnh cửu. *Cái no nê bây giờ* và *vui cười bây giờ* không đi theo con người về đời sau đâu. Chỉ có hạnh phúc vĩnh cửu mới là tương lai đích thực và chỉ tìm được nơi Chúa mà thôi.

Sống sứ điệp Tin Mừng

Các Mỗi phúc được Tin Mừng Lu-ca trình bày dựa trên căn bản thực tế cuộc sống con người nói chung và Ki-tô hữu nói riêng. Từ chính hoàn cảnh sống của Ki-tô hữu, nhất là trong nghèo đói, đau khổ và bị thiệt thòi vì làm môn đệ Chúa, chúng ta được Chúa mời gọi hãy đặt Người vào trung tâm cuộc đời mình, để hưởng đời mình theo đường lối của

Tin Mừng. Chính hoàn cảnh đáng thương sẽ giúp chúng ta hết lòng tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa, đồng thời khích lệ chúng ta biết mở lòng yêu thương giúp đỡ những anh chị em đang chịu thiếu thốn hoặc đau khổ. Bài giảng của Chúa Giê-su về các Mỗi phúc mở ra cho chúng ta một đời sống mới: đời sống của những người bước đi theo vết chân Người. Xưa "Chúa Giê-su ngược mắt nhìn các môn đệ" và giảng Lễ Luật Mới. Nay Chúa nhìn chúng ta và gọi chúng ta làm môn đệ. Chắc chắn chúng ta sẽ đáp lời gọi của Người chứ!

Lm. Dominic TTL



**Money is temporary.
Car is temporary.
House is temporary.
Career is temporary.
GOD IS ETERNAL.**

Love Makes Life Beautiful

Ý NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TRONG THÁNG HAI

Cầu cho sự tiếp nhận quảng đại đối với các nạn nhân của nạn buôn người, nạn mãi dâm bị ép buộc, và nạn bạo hành.

TIN TRONG TUẦN

CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP GÂY QUỸ CHO TIẾNG GỌI CỦA TỔNG GIÁO PHẬN 2019 - Nhiều anh chị em giáo dân nhận được thư từ Tổng Giáo Phận xin anh chị em cam kết giúp cho chương trình quyên góp cho Tiếng Gọi của TGP năm 2019. Chương trình quyên góp này gây quỹ không những cho các *hoạt động mục vụ và bác ái của Tổng Giáo Phận* mà còn cho cả những *công việc trực tiếp giúp cho các giáo xứ*, đặc biệt học bổng cho các em học sinh trường Công Giáo thuộc giáo xứ. Chủ đề của chương trình Tiếng Gọi TGP năm 2019 là "Đức Tin, Đức Cây, và Sứ Mạng của Chúng Ta". **Chương trình chính thức bắt đầu vào cuối tuần 16-17/2.** Vào **cuối tuần 23-24/2** anh chị em được hướng dẫn để **điền vào phiếu và phong bì cam kết.** Giáo Xứ chúng ta đã rất *quảng đại đóng góp cho chương trình năm ngoái* (tính tới ngày 13 tháng 1 năm 2019): thực sự đã đóng được \$85,592, trong lúc chỉ tiêu được giao là \$65,042.02, nghĩa là vượt chỉ tiêu khoảng \$20,500. Đóng góp của chúng ta cho Tiếng Gọi của TGP năm 2018 cũng nhiều hơn hai năm trước đó: \$84,415 (2017) và \$81,510 (2016). *Chỉ tiêu của Giáo Xứ chúng ta năm nay vẫn không thay đổi nghĩa là*

\$65,042.02. Xin anh chị em cầu nguyện cho chương trình quyên góp năm nay và tiếp tục truyền thống bác ái quảng đại của Giáo Xứ chúng ta. Cha Chánh Xứ cũng cảm ơn anh Phạm Khánh Phước thư ký giáo xứ và anh Nguyễn Sơn tiếp tục trung thành giúp Giáo Xứ trong việc thực hiện chương trình quyên góp năm nay.

CẢM ƠN CỦA GIÁO XỨ VÀ CHA CHÁNH XỨ
 Giáo Xứ và Cha Chánh Xứ chân thành cảm ơn các anh chị em thiện nguyện viên, cá nhân cũng như tập thể, đặc biệt hai thư ký GX, các thành viên Hội Đồng Mục Vụ, các ban bảo trì kỹ thuật, trật tự, ẩm thực, Ca Đoàn Cecilia, các soeurs và thầy cô của chương trình GL-VN, Mục Vụ Giới Trẻ, các ban phụng vụ, khánh tiết, cắm hoa, Thiếu Nhi Thánh Thể và các Hội Đoàn Khác như Hiệp Sĩ Đoàn Columbus, Thăng Tiến Hôn Nhân, Cursillo vv... đã giúp cho chương trình mừng Tết Kỷ Hợi của Giáo Xứ gồm hội chợ Tết Chúa Nhật 27/1, Văn Nghệ Tết thứ Bảy 2/2 và Thánh Lễ Giao Thừa thứ Hai 4/2 diễn ra vui tươi, sốt sắng và tốt đẹp. Cảm ơn tất cả những ai đóng góp cách này cách khác vào việc chuẩn bị và tổ chức Văn Nghệ Tết nhờ đó buổi diễn xuất vui tươi, tốt đẹp (cách riêng cảm ơn anh Vĩnh trường ban tổ chức, anh Huy và chị Trâm là MC, đóng góp của Thăng Tiến Hôn Nhân làm lại bức tường sân khấu, đóng góp của Ca Đoàn và Mục Vụ Giới Trẻ cho dàn đèn sân khấu mới). Xin Chúa chúc lành cho tinh thần phục vụ, hiệp nhất làm việc chung với nhau của các anh chị em thiện nguyện viên.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ-VIỆT NGŨ

1. Các Em Đang Học Giáo Lý mà Chưa Rửa Tội – Chương Trình Giáo Lý cần xác minh về **tình trạng rửa tội** của một số em học sinh Giáo Lý. *Năm nào cũng có một số em học sinh giáo lý vì những lý do khác nhau về phía gia đình vẫn chưa được rửa tội.* Cha Chánh Xứ cần biết để lo rửa tội cho các em thì các em mới có thể lãnh nhận các bí tích khác được. *Anh chị em nào biết về những tình trạng như thế xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ*

2. Ngày Xung Tội và Rước Lễ Lần Đầu: Xin báo trước cho phụ huynh các em học sinh *Giáo Lý lớp 2* là:

+ **Ngày Tĩnh Tâm và Xung Tội Lần Đầu** sẽ là **thứ Bảy ngày 8 tháng Sáu năm 2019** khoảng từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. *Em nào không tĩnh tâm và xung tội lần đầu đương nhiên không thể rước lễ lần đầu được.*

+ **Ngày Rước Lễ Lần Đầu** sẽ là **Thánh Lễ Vọng Minh Máu Chúa Kitô vào 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 6 năm 2019.**

Đương nhiên để được xung tội và rước lễ lần đầu các em phải hội đủ điều kiện, đặc biệt về kiến thức giáo lý.

3. Một Vài Chuẩn Tắc và Chính Sách Phụng Vụ Quan Trọng của Tổng Giáo Phận về Rước Lễ Lần Đầu :

+ *Gia đình thuộc về Giáo Xứ nào thì con em phải Rước Lễ Lần Đầu trong Giáo Xứ đó.* Cho nên phụ huynh nào có con em đang học lớp 2 ở một trường Công Giáo, là lớp Rước Lễ Lần Đầu ở trường học, cần phải sớm liên lạc với thầy Nguyễn Minh Hoàng, giáo lý viên lớp RLLĐ và thư ký Giáo Xứ ở số điện thoại văn phòng GX (301 622 4895, ext. 2), để giúp chuẩn bị cho con em RLLĐ trong giáo xứ. Nếu phụ huynh muốn cho con em mình RLLĐ ở trường học thì phải xin phép Cha Chánh Xứ (ngài sẵn sàng cho phép nếu anh chị em xin). (Tham chiếu: *Liturgical Norms and Policies – Archdiocese of Washington*, 2010: 5.14.10; 5.214.11)

Cũng lưu ý, có những em vừa học trường đạo vừa học giáo lý trong giáo xứ, trường đạo thì lớp 2, còn giáo lý trong giáo xứ thì lớp 1, những em đó cũng vẫn được RLLĐ với những em lớp 2 giáo lý trong giáo xứ, nhưng các em vẫn không được nhảy lớp (năm sau lên lớp 2 GL trong giáo xứ như mọi em lớp 1 GL khác) và phụ huynh cũng cần phải liên lạc sớm với thầy Nguyễn Minh Hoàng.

+ Những trẻ em bị khuyết tật về thể lý, tâm thần, hay về khả năng học hỏi vẫn có thể được RLLĐ sau khi đáp ứng một số điều kiện. Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ để ngài giải quyết. (Tham chiếu: *Liturgical Norms and Policies – Archdiocese of Washington*, 2010: 5.9.3)

4. Ngày Tĩnh Tâm và Thêm Sức: Xin báo trước cho phụ huynh các em học sinh *Giáo Lý lớp 8, lớp Thêm Sức*, là:

+ **Ngày Tĩnh Tâm Chuẩn Bị Thêm Sức** sẽ là **suốt thứ Bảy ngày 24 tháng 8 năm 2019.** Em nào không dự tĩnh tâm, thiếu sự chuẩn bị thiêng liêng, có thể không được lãnh bí tích Thêm Sức. Giáo Xứ đã thông báo trước nên các phụ huynh nếu lên kế hoạch đi nghỉ hè phải tránh ngày hôm đó.

+ **Ngày Thêm Sức:** Giáo Xứ đã đệ đơn lên Tòa Tổng Giám Mục xin ngày Thêm Sức (khoảng 3 hay 4 tuần sau ngày tĩnh tâm thêm sức). Sau khi nhận được câu trả lời của Tòa Tổng Giám Mục, Giáo Xứ sẽ sớm thông báo cho các phụ huynh.

Đương nhiên để được thêm sức các em phải hội đủ điều kiện, đặc biệt về kiến thức giáo lý.

Mọi thắc mắc hay quý vị muốn biết thêm những gì liên quan đến chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ, xin email cho chúng tôi biết tại Bdh.glvnmd@gmail.com hoặc điện thoại với đến văn phòng giáo xứ số 301-622-4895, ext.4.

MỤC VỤ ĐỨC TIN CHO GIỚI TRẺ SAU THÊM SỨC – Vào **tháng Hai năm 2019** chương trình mục vụ đức Tin cho các em đã thêm sức xong sẽ có:

Thánh lễ bằng tiếng Anh và Buổi Học Hỏi Giáo Lý về Giới Ràn thứ Năm “Chớ Giết Người” (với sự nhấn mạnh về việc bảo vệ sự sống của thai nhi) vào Chúa Nhật ngày 17 tháng 2: Thánh Lễ lúc 11 giờ ở hội trường Giáo Xứ - Buổi Học Hỏi Giáo Lý từ 12:30 đến 2:30 pm (sau thánh lễ 11 giờ) cũng trong hội trường (có ăn trưa nhẹ cho các em trước giờ học hỏi). Lưu ý: Các em lớp 8 Thêm Sức sẽ học chung giáo lý với các em trong Mục Vụ Giới Trẻ vào Chúa Nhật này. Nếu các em không đi lễ 11 giờ, xin cha mẹ đem các em đến hội trường giáo xứ trước 12 giờ 30 và đón các em vào lúc 2:30 nếu các em không học Việt Ngữ. Em nào học Việt Ngữ, ban lãnh đạo Mục Vụ Giới Trẻ sẽ giúp đưa các em qua trường White Oak, cha mẹ chỉ đón các em như thường lệ sau giờ Việt Ngữ. Các phụ huynh muốn biết thêm về mục vụ đức Tin cho các em sau khi Thêm Sức xin liên lạc với Cha Chánh Xứ ở số văn phòng GX 301 622 4895 hoặc với anh Tommy Nguyễn Đức Tú, Điều Hiệp Viên Mục Vụ Giới Trẻ ở số 301 221 0464. *Xin các phụ nhắc con em đọc mẫu tin bằng tiếng Anh ở dưới:*

FAITH FORMATION FOR POST-CONFIRMATION YOUTHS- In February 2019 Parish Youth Ministry will have:

Mass in English and Faith Formation Meeting or Youth Catechesis on the Fifth Commandment “You Shall Not Kill” (with the emphasis on the defense of the life of the unborn) on Sunday February 17: Mass at 11 am in church basement – Faith Formation Meeting (right after 11am Mass) from 12:30 pm to 2:30 pm also in church basement (a light lunch is provided). Attention: Confirmation students are obligated to join post-Confirmation youths to study Catechesis on this particular Sunday. *If they don’t go to the 11 am mass, they should be dropped off at church basement by 12:30 pm and picked up at 2:30 pm (those Confirmation students who attend Vietnamese Language Class will be transported by Youth Leadership to White Oak Middle School) If you want to know more about the faith formation for post-confirmation students, please contact Father Tam X. Tran at parish number 301 622 4895 (ext.4), Tommy Nguyen, Youth Ministry Coordinator, at 301 221 0464, or Joseph Do, Youth Ministry Coordinator Assistant, at 301 366 2861 (the cell phones of Tommy and Joseph can take text messages).*

TÌM HIỂU ƠN GỌI LINH MỤC - DOES GOD WANT ME TO BECOME A PRIEST? – Tổng Giáo Phận Washington có các hoạt động sau giúp tìm hiểu ơn gọi linh mục dành cho các em học sinh nam trung học và các bạn nam độc thân ở tuổi đại học hay lớn hơn mà thực hành đạo. Nếu thấy con trai mình có phần quan tâm xin phụ huynh liên lạc với Cha Chánh Xứ ở số văn

phòng Giáo Xứ 301 622 4895 (ext. 4). Xin xem các mẫu tin bằng tiếng Anh sau đây.

Quo Vadis (Where Are You Going?) Events (for high school young men)

- 1. Quo Vadis Excursion** – hiking in Montgomery County, Sunday, March 31, 2019
- 2. Quo Vadis Camp** – Mount Saint Mary’s Seminary, Emmitsburg, MD, July 28-31, 2019.

For more information or to registers for these events, please visit www.dcpriest.org or contact: Fr. Mark Ivany, Director of Priest Vocations/Archdiocese of Washington: vocations@adw.org (you can also contact the Office of Priest Vocations at 202-636-9020).

Men’s Discernment Events (for men in college and young adults in your 20s, 30s or 40s)

1. Men’s Discernment Retreat, Friday, February 1st – 3rd, 2018 – If you are men in college and young adults (in your 20s, 30s or 40s), who are considering a call to the priesthood, you are kindly invited to attend a discernment retreat at Washington Retreat House/Saint John Paul II Seminary led by priests of the Archdiocese of Washington. The weekend will offer time away from your daily routines and will provide an opportunity for prayer and reflection to examine God’s call. *There is no fee to attend.*

2. Men’s Discernment Mass and Dinner, Sunday, May 19th, 2019, St. John Paul II Seminary, 5:00pm-8:30pm. Registration is now open at www.DCpriest.org. Email email vocations@adw.org with any questions (you can also contact the Office of Priest Vocations at 202-636-9020).

CHƯƠNG TRÌNH RACHEL GIÚP CHỮA LÀNH TÂM LINH CHO NHỮNG AI TỪNG LIÊN QUAN ĐẾN PHÁ THAI HAY BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI NÓ -

Đây là chương trình bằng tiếng Anh của Tổng Giáo Phận Washington. Xin xem bản tin bằng tiếng Anh sau: **Entering Canaan Day of Prayer and Healing** – *Having unresolved feelings about your abortion experience? You just don’t feel forgiven? Feelings of guilt, shame, regret and sadness return? Come to an Entering Canaan Day of Prayer and Healing* (in English) on **Saturday, March 23, 2019**. Location and contacts are confidential due to the personal nature of this experience. For more information contact Project Rachel Ministry [301 982 2008](tel:3019822008) or hope@adw.org.

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG GIÁO BẰNG TIẾNG ANH GIÚP CÁC ĐÔI HÔN NHÂN ĐANG GẶP NGUY CƠ TAN VỠ – Những đôi vợ chồng nào biết tiếng Anh đang gặp nguy cơ tan vỡ nên tham dự Chương Trình Giúp Đỡ Hôn Nhân Chúng Ta - Khám

Phá Lại (Help Our Marriage – Retrouvaille). Xin đọc mẫu tin bằng tiếng Anh dưới đây.
MARRIAGE FALLING APART AND DON'T KNOW WHERE TO TURN? Do you feel alone? Are you frustrated or angry with each other? Do you find yourself thinking that divorce is the only option? Many marriages experience the first three normal stages (Romance, Disillusionment, and Misery) and end in divorce because they never make it to the 4th stage of Awakening. Don't give up without learning about the 4th stage of Awakening. Before you call a lawyer, call Retrouvaille (French for Rediscovery and pronounced Ret-ro-vai). Retrouvaille is a lifeline of hope and healing for struggling marriages. It is a three-phase program that begins with a weekend experience, followed by post-weekend presentations, and monthly small group support meetings. The non-profit program is available in your community and has an upcoming weekend soon. All calls and inquiries are confidential. To register or obtain more information call: 1-800-470-2230, or 443 400 7017, email: 3015@retrouvaille.org, or visit our website at: <http://www.HelpOurMarriage.com>.

THÁNH LỄ VÀ CHÚNG NHẬN KỶ NIỆM HÔN PHỐI CỦA TỔNG GIÁO PHẬN - Vào 2 giờ chiều Chúa Nhật ngày 23 tháng 6 năm nay, sẽ có Thánh Lễ cử hành Kỷ Niệm tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception) cho các đôi vợ chồng mà năm nay mừng kỷ niệm hôn phối 25, 30, 35, 40, 45, 50 và 51 năm trở lên. Nếu muốn tham dự thánh lễ hay lãnh chứng nhận của ĐHY, xin **điền rõ ràng, đầy đủ và bằng chữ in** vào đơn ghi danh (*đơn để cuối trên giá gỗ ở lối chính ra vào nhà thờ gần bảng thông tin của Giáo Xứ*) rồi nộp lại cho Văn Phòng Giáo Xứ **trước thứ Sáu ngày 26 tháng 4** để thư ký giáo xứ kịp gửi thông tin qua mạng cho Tổng Giáo Phận. Cảm ơn anh chị em.

CÁC TIN TỨC KHÁC LIÊN HỆ ĐẾN GIÁO XỨ

Làm Sao Biết Đại Học Công Giáo Nào Tốt, Trung Thành với Đức Tin? – Nếu anh chị em có khả năng tài chính mà muốn cho con em mình hấp thụ nền giáo dục Công Giáo ở bậc đại học, nên tìm hiểu cho cẩn thận. Thực tế đáng buồn là ở Mỹ có rất nhiều đại học Công Giáo “hữu danh vô thực”, mang danh Công Giáo và có thể nổi tiếng về mặt đời, nhưng công khai bất trung đối với Giáo Lý Công Giáo (giáo sư được quyền dạy những gì đối nghịch với đức Tin), cho phép hay thậm chí cổ vũ những thực hành vô luân trong phạm vi đại học (sinh viên nam nữ được chung chạ, các tổ chức ủng hộ phá thai, kết hiệp đồng tính luyến ái được hoạt động), xem

thường chối bỏ ngay cả những biểu tượng thánh thiêng đặc trưng của đạo Công Giáo (lấy đi tượng hay hình thánh giá khỏi lớp học vv...). Vậy để biết đại học Công Giáo nào ở Mỹ thật sự tốt lành, có nền giáo dục trung thành với đức Tin Công Giáo, môi trường đại học không những lành mạnh mà khích lệ đời sống đạo đức, anh chị em nên liên lạc với *The Cardinal Newman Society*, là tổ chức có tầm uy tín quốc gia trong việc cổ vũ và bảo vệ nền giáo dục Công Giáo trung thành cả cấp trung học lẫn đại học. Đây là thông tin liên lạc của *The Cardinal Newman Society*: P.O. Box 1879, Merrifield, VA 22116-8079, Ph: 703 367 0333, Fx: 703 396 8668; website: www.CardinalNewmanSociety.org.

Thánh Lễ Chúa Nhật Bằng Tiếng Anh trên Truyền Hình – Những tín hữu Công Giáo trong Tổng Giáo Phận Washington mà lớn tuổi, vì sức khỏe hay vì không có phương tiện khó có thể rời nhà được, có thể hiệp thông qua việc xem thánh lễ Chúa Nhật chuyển tải trên truyền hình (TV) kênh WDCW-50 vào mỗi Chúa Nhật lúc 10:30 sáng.

Ý LỄ CHA DÂNG TRONG TUẦN

Lễ Vọng Chủ Nhật 6 Thường niên – Năm C
Thứ Bảy 2/16/2019 – Cầu xin ơn Hiệp Nhất và Thánh Thiện cho mọi gia đình trong Giáo Xứ

Lễ 7:00 pm

- ✠ LH Giuse Đặng Sâm
- ✠ LH Anna Bùi Thị Choắt
- ✠ LH Anatasia Trần Thị Tâm
- ✠ LH Maria Đặng Thị Tuyết
- ✠ LH Matthew Đặng Xuân Quang
- ✠ LH Phạm Nguyệt Hồng
- ✠ Cầu cho các LH Mỏ Côi và LH Thai Nhi
- ✠ GD Loan Điều Dâng lời Tạ ơn Chúa và xin ơn Bình an

Lễ Chủ Nhật 6 Thường niên 02/17/2019 – Năm C
Cầu cho tất cả mọi giáo dân trong Giáo Xứ

Lễ 7:30am

- ✠ LH Maria Nguyễn Kim Sa
- ✠ LH Maria Mai Thị Gái
- ✠ LH Têrêsa Phạm Thị Nhiều
- ✠ LH Quang Phạm
- ✠ LH Phaolô Châu Đông Dũng
- ✠ LH Maria Ngọc Nga
- ✠ LH Matthew Đặng Xuân Quang
- ✠ LH Inhaxiô Đỗ Quang Vinh
- ✠ LH Maria Vũ Thị Vân
- ✠ LH Cha Mẹ Nội Ngoại
- ✠ LH Tôma Phạm Ngọc Chấn
- ✠ LH Maria Phạm Thị Nhiều
- ✠ LH Vincentê Đỗ Đình Lâm, lễ giỗ 1 năm

- ✚ LH Vincentê Quách Đình Ứng
- ✚ LH Maria Trần Thị Quý
- ✚ Cầu cho LH Tô Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, Anh Chị Em đã qua đời
- ✚ Cầu cho các Đấng LH, các LH mồ côi và các LH thai nhi, GD Hùng Hương và GD Kim Phúc xin
- ✚ Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse, GD Hùng Hương xin
- ✚ Năm Mới Cầu Bình An cho tất cả GD được hạnh phúc Hùng Hương xin
- ✚ Cầu cho Quê Hương được Bình an
- ✚ Xin lễ cầu nguyện cho Tiên Nhân và LH thai nhi

Lễ 9:00am

- ✚ LH Đức Ông Phêrô Nguyễn Thanh Long
- ✚ LH Cha Giuse Bùi Trang Nghiêm
- ✚ LH Đaminh Vũ Ngọc An
- ✚ LH Rosa Đào Thị Chính, mới qua đời Việt Nam
- ✚ LH Phêrô Nguyễn Công Khoa, mới qua đời
- ✚ LH Vincentê Đỗ Đình Lâm lễ giỗ 1 năm
- ✚ L LH Giuse Lê Văn Vàng, lễ giỗ
- ✚ LH Anna, lễ giỗ
- ✚ LH Phaolô Lê Thanh Sơn, lễ giỗ
- ✚ LH Giuse Vũ Đình Tựu
- ✚ LH Maria Mai Thị Gái
- ✚ LH Maria mới qua đời
- ✚ LH Giuse Nguyễn Văn Chúc
- ✚ LH Giuse Nguyễn Xuân Sơn
- ✚ LH Maria Lê Ngọc Anh
- ✚ LH Antôn Lê Văn Vương
- ✚ LH Maria Vũ Thị Huệ
- ✚ LH Antôn Phạm Văn Bích
- ✚ LH Anna Phạm Thị Điềm
- ✚ LH Têrêsa Phạm Thị Nhiều
- ✚ LH Rêmi Bùi Bằng Hiến
- ✚ LH Maria Đỗ Thị Phú
- ✚ LH Inhaxiô Đỗ Quang Vinh
- ✚ LH Maria Vũ Thị Vân
- ✚ LH Giuse Lê Việt Diên
- ✚ LH Gioan Baotixita Nguyễn Trang
- ✚ LH Anna Trần Thị Năm
- ✚ LH Antôn Nguyễn Minh Tiến
- ✚ LH Ông Bert Middleton
- ✚ LH Maria Phạm Nguyệt Hồng
- ✚ LH Mồ Côi
- ✚ LH Giuse Mai Xuân Luyện
- ✚ LH Maria Phạm Thị Nhiều
- ✚ LH Tô Tiên, Nội Ngoại Phạm Q Tuấn
- ✚ GD Dũng Khảm cầu cho Thân Nhân, Tạ ơn Chúa và cầu Bình An

- ✚ GD Nguyễn Thị Châu Dâng lời tạ ơn Chúa và xin Bình An
- ✚ Cầu cho các LH mồ côi
- ✚ Cầu xin cho Cha về bình an
- ✚ Cầu xin cho Ông Bà Cha Mẹ
- ✚ Cầu cho các Đấng LH nơi luyện ngục

Lễ 11:00 am

- ✚ LH Đức Ông Phêrô Nguyễn Thanh Long
- ✚ LH Cha Giuse Bùi Trang Nghiêm
- ✚ LH Cha Đaminh Vũ Ngọc An
- ✚ LH Vincentê Đỗ Đình Lâm, lễ giỗ
- ✚ LH Phêrô Trần Thế Diệp
- ✚ LH Nguyễn Thị Mai và các LH Thai nhi
- ✚ LH Anna và LH Anê
- ✚ LH Giuse Cao Thế Dung
- ✚ LH Bà Đào Thị Viễn
- ✚ LH Têrêsa Phạm Nhiều
- ✚ LH Tôma Nguyễn Văn Phú
- ✚ LH Đaminh Vũ Đình Minh
- ✚ LH Maria Vũ Thị Vân
- ✚ LH Giuse Vũ đình Chung
- ✚ LH Đaminh Vũ Đình Long
- ✚ LH Phêrô Vũ Đình Quán
- ✚ LH Maria Vũ Thị Nga
- ✚ LH Maria Trần Thị Huân
- ✚ LH Phêrô Phạm Văn Tịnh
- ✚ LH Anna Phạm Thị Quý
- ✚ LH Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Định
- ✚ LH Maria Nguyễn Thị Nhân
- ✚ LH Giuse Phạm Ngọc Hà
- ✚ LH Ông Bert Middleton
- ✚ LH Phêrô Nguyễn Trọng Lợi
- ✚ LH Antôn Hoàng Lê Sinh
- ✚ LH Têrêsa Nguyễn Thị Hiếu
- ✚ LH Inhaxiô Đỗ Quang Vinh
- ✚ LH Maria Vũ Thị Vân
- ✚ LH Maria Đỗ Thị Phú
- ✚ LH Maria Phạm Nguyệt Hồng
- ✚ LH Monica Phạm Thị Tám
- ✚ LH Antôn Lê Văn Vương
- ✚ LH Maria Vũ Thị Huệ
- ✚ LH Antôn Phạm Văn Bích
- ✚ LH Anna Phạm Thị Điềm
- ✚ LH Maria Phạm Thị Nhiều
- ✚ LH Tô Tiên, Nội Ngoại của GD Phạm Q Tuấn
- ✚ Cầu cho LH thân nhân đã qua đời của GD Nguyễn Thị Châu
- ✚ Cầu nguyện cho LH Tiên Nhân và Thai nhi đã qua đời

- ✚ Cầu cho LH Tu sĩ Nam Nữ và các LH trong chôn Luyện Ngục
- ✚ GD Loan Điều dâng lời tạ ơn Chúa và xin ơn Bình an
- ✚ Cầu cho các Đấng LH, các LH mồ côi và LH các Thai nhi
- ✚ Cầu xin lễ tạ ơn Chúa 3 ngôi và Thánh Cả Guise, LH mồ côi, GD Mai sự bình an
- ✚ Cầu cho các LH Tu Sĩ Nam Nữ và các LH luyện Ngục
- ✚ Cầu cho LH Tiên Nhân đã qua đời và GD Bà Phạm thị Sự và GD anh chị Sinh Mai
- ✚ Cầu cho Con Cháu trở về với Chúa

Thứ Hai 2/18/2019 – Cầu cho Hòa Bình trên Thế Giới và Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam

Lễ 7:00pm

- ✚ LH Carôlô Nguyễn Tấn Cường
- ✚ LH Giuse Cao Thế Dung
- ✚ LH Bà Đào Thị Viễn
- ✚ LH Đôminicô Đỗ Thế Lương
- ✚ LH Têrêsa Phạm Thị Nhiều
- ✚ Tạ ơn Chúa Mẹ và Maria cho Chị đi làm lại và khỏe mạnh
- ✚ Cầu cho các Đấng LH, các LH mồ côi và các LH Thai nhi

Thứ Ba 2/19/2019 – Cầu cho các LH mồ côi trong luyện ngục

Lễ 7:00pm

- ✚ LH Cha Đaminh Vũ ngọc An
- ✚ LH Giuse Cao Thế Dung
- ✚ LH Bà Đào Thị Viễn
- ✚ LH Maria Mai Thị Gái và các LH Thai nhi
- ✚ LH Têrêxa Phạm Thị Nhiều
- ✚ LH Maria
- ✚ LH Gioan Baotixita
- ✚ Cầu Bình An cho Năm mới
- ✚ Cầu cho các LH Thân Nhân
- ✚ Cầu cho các LH Tổ Tiên nội ngoại
- ✚ Cầu cho các LH Tổ Tiên, Ông Bà, Cha mẹ, Nội Ngoại đã qua đời của GD Châu Thị Bạch Tuyết
- ✚ Tạ ơn và cầu xin ơn Bình an cho GD Dũng Khảm

Thứ Tư 2/20/2019 – Cầu cho những người già cả, đau yếu, bệnh tật trong GX

Lễ 7:00pm

- ✚ LH Têrêsa Phạm Thị Nhiều
- ✚ LH Giuse Cao Thế Dung
- ✚ LH Bà Đào Thị Viễn
- ✚ LH Phêrô Nguyễn Trọng Lợi
- ✚ LH Maria Nguyễn Thị Lành

- ✚ Nga Nguyễn cầu xin ơn bình an cho GD, và cho LH Thai Nhi
- ✚ Cầu cho các LH Tổ Tiên, Nội Ngoại

Thứ Năm 2/21/2019 – Cầu cho ơn gọi Linh mục, Tu sĩ, đặc biệt trong TGP và trong giáo xứ. Cầu cho LH các cha mẹ đã qua đời của các Cha trong TGP

Lễ 7:00pm

- ✚ LH Carôlô Nguyễn Tấn Cường
- ✚ LH Giuse Cao Thế Dung
- ✚ LH Bà Đào Thị Viễn
- ✚ LH Têrêsa Phạm Thị Nhiều
- ✚ LH Tômasô và LH Maria
- ✚ LH Phêrô Đức Ông Nguyễn Thanh long
- ✚ LH Đaminh Phạm Văn Thiệp
- ✚ Cầu xin Như ý
- ✚ Cầu cho các LH Tổ Tiên và Nội Ngoại
- ✚ Cầu cho các LH Mồ Côi và LH luyện Ngục
- ✚ Tạ ơn Chúa Đức Mẹ và Thánh cả Giuse
- ✚ Tạ ơn và cầu bình an, Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập cộng đoàn Đức Mẹ Lavang - MD Dòng con Đức mẹ Vô Nhiễm
- ✚ Cầu cho LH các Tu sĩ nam nữ đã qua đời

Thứ Sáu 2/22/2019– Cầu cho các Kitô hữu đang bị bách hại vì Đức Tin.

Lễ 7:00 pm

- ✚ LH Giuse Vũ Đình Tựu
- ✚ LH Giuse Cao Thế Dung
- ✚ LH Bà Đào Thị Viễn
- ✚ LH Carôlô Nguyễn Tấn Cường
- ✚ LH Ông bà Nội Ngoại
- ✚ LH Maria Nguyễn Thị Lang
- ✚ Xin Lễ Như ý
- ✚ Cầu cho các Đấng LH mồ côi và LH các Thai nhi

**BÁO CÁO TÀI CHÁNH
02/11/2019**

Quỹ Điều Hành:	\$ 9,209.00
1. Thu Hàng Tuần	\$6,424.00
Tiền Giỏ	\$1,559.00
Bao Thư	\$2,995.00
Chi Phiếu	\$1,870.00
2. Các khoản Thu Khác	\$2,785.00
Chợ Tết 2019 (tiền bàn)	\$760.00
Tiền bán nến	\$275.00
Quảng cáo Nguồn Sống	\$1,750.00
Chi Trong Tuần:	

